

Journal of Education Studies

Volume 42
Issue 1 January - March 2014

Article 13

1-1-2014

วิจัยกระแสการศึกษาโลก

ศรัโฆร โษติจิรวัฒนา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal>



Part of the [Education Commons](#)

Recommended Citation

โษติจิรวัฒนา, ศรัโฆร (2014) "วิจัยกระแสการศึกษาโลก," *Journal of Education Studies*: Vol. 42: Iss. 1, Article 13.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol42/iss1/13>

This Article is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Education Studies by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

จับกระแสการศึกษาโลก

Capture World Movement in Education

ศรีไพร โชติจิรวัดนา

ออสเตรเลียพบแก๊งค์ค้ายาให้นักเรียนนำเข้าสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด

สำนักงานศุลกากรและปกป้องชายแดนของออสเตรเลียได้ออกประกาศเตือนว่ามีแก๊งค์ค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้เด็กนักเรียนนำสารตั้งต้นเพื่อผลิตยาเสพติดเข้าประเทศ โดยแก๊งค์ค้ายาเสพติดเหล่านี้จะขอที่อยู่ของเด็กเพื่อส่งสารตั้งต้นเพื่อทำยาเสพติดนำเข้ามาจากประเทศจีนไปที่บ้านของเด็ก และจะให้เงินเด็กเป็นค่าตอบแทนเป็นหลักร้อยดอลลาร์สหรัฐ

นายทิม พิตซ์เจอร์ลด์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรและปกป้องชายแดนระดับภูมิภาค เปิดเผยว่า เด็กนักเรียนกำลังถูกกลุ่มอาชญากรหลอกให้ไปรับหรือเป็นผู้รับพัสดุที่มีสารผิดกฎหมายโดยใช้เงินล่อ สารตั้งต้นเพื่อทำยาเสพติดเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังแก๊งค์อาชญากรรมต่อไป เด็กเหล่านี้จะไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายเนื่องจากยังเป็นเยาวชนอยู่ โดยภายในกล่องพัสดุจะมีสิ่งของปกติทั่วไป เช่น หมวกกันน็อค หรือหลอดไฟ แต่ได้ซุกซ่อนสารผิดกฎหมายไว้ภายใน

เดอะการ์เดียน

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เงินผลิตเครื่องรีไซเคิลแลงเงินติดตั้งตามโรงเรียนเพื่อช่วยลดมลพิษ

เงินได้ผลิตตู้รีไซเคิลสินค้าแลงเงินนำไปติดตั้งตามโรงเรียนต่างๆ ในโครงการเพื่อรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ ลดการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตู้รีไซเคิลนี้จะถูกนำไปติดตั้งในโรงเรียนประถมและมัธยมกว่า ๒,๐๐๐ แห่ง เพื่อลดมลพิษในสถานศึกษา และป้องกันการนำขวดใช้แล้วไปจำหน่ายที่โรงงานเถื่อนผิดกฎหมาย วิธีการใช้ตู้รีไซเคิลนักเรียนจะนำวัสดุหรือหนังสือที่ใช้แล้วใส่ตู้ และจะได้รับสิ่งตอบแทนจากตู้ เช่น ดินสอหรือเงินสด หรือสามารถเลือกให้นำสิ่งของที่ได้ไปมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทได้ด้วย ตู้เหล่านี้เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินและสนามบิน สามารถเก็บขวดได้เฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ ขวดต่อวัน และสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกให้กลายเป็น

เป็นขวดใหม่โดยไม่ปล่อยมลพิษลงสู่พื้นดิน ในอนาคตจะมีการพัฒนาไปสู่ขั้นตอนการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากขวดพลาสติกและกระดาษ โดยทางการเงินยังวางแผนจะนำตู้เหล่านี้ไปติดตั้งยังศูนย์การค้าต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัย สถาบัน และชุมชนต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การสร้างเครื่องรีไซเคิลตามเมืองใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจรีไซเคิลในระยะยาวด้วย เหมือนอย่างญี่ปุ่นและบราซิลซึ่งมีเครื่องแบบนี้ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

โซน่าเดลี

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เด็กนักเรียนวัย ๑๐ ปีกระโดดตึก ๓๐ ชั้นตามครูสั่ง หลังคัดคำขอโทษไม่สำเร็จ

เกิดเหตุเด็กนักเรียนชายชาวจีนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ วัย ๑๐ ปี กระโดดตึก ความสูง ๓๐ ชั้น ตกกระแทกรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้อาคารที่พักในเมืองจิ้นเจียง มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน จนเสียชีวิต หลังจากไม่สามารถคัดคำขอโทษเพราะพุดคุยในห้องเรียนได้สำเร็จ ญาติและเพื่อนบ้านของเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน คนดังกล่าว ระบุว่าผู้ตายได้รับคำสั่งจากครูให้คัดคำขอโทษ จากเหตุส่งเสียงพุดคุยในห้องเรียน จำนวน ๑,๐๐๐ คำ แต่ไม่สามารถคัดให้เสร็จได้ ครูจึงสั่งให้เด็กชายกระโดดออกจากตึก และยังพบข้อความในหนังสือเรียนของเด็กชายคนดังกล่าว เขียนว่า “ครู ผมทำไม่ได้” และ “ผมพงจะถอยออกมาหลายครั้งตอนที่ผมพยายามกระโดดตึก” ญาติของเด็กที่มีความโกรธแค้น ได้ติดป้ายประณามครูที่หน้าโรงเรียน โดยมีข้อความระบุว่า “ครูสั่งให้เด็กของเรากระโดดตึก” ขณะที่โรงเรียนของเด็กชายที่เสียชีวิตระบุผ่านเว็บไซต์ ชินล่าง เว่ยป้อ การเสียชีวิตของเด็กคนดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุของเหตุสลดดังกล่าว

เดลีเมลล์

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ผู้ปกครองและนักเรียนเรียกร้องให้ครูถ่ายภาพนู้ดกลับมาสอนหนังสือใหม่

ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนไฮสคูล “ทาวนวิว แม็กเนท” ในเมืองดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา กว่า ๓๐๐ คน ต่างยื่นหนังสือเข้าชื่อเรียกร้องให้โรงเรียนรับนางสาวคริสตี นิโคล เดเวส ครูสอนภาษาสเปน วัย ๒๑ ปี กลับมาสอนหนังสืออีกครั้ง หลังโรงเรียนมีคำสั่งเลิกจ้างเพราะพบว่า เธอเคยเป็นนางแบบถ่ายแบบนู้ดให้นิตยสาร “เพลย์บอย” มาก่อน ผู้ปกครองบางรายบอกว่า คริสตีเป็นครูสอนภาษาสเปนที่ดีที่สุดเท่าที่โรงเรียนนี้เคยมี และหากเธอต้องการกำลังใจสนับสนุน เธอและลูกสาวเต็มใจที่จะช่วยเธอ ขณะที่โพลสำรวจความเห็นท้องถิ่น ๒,๔๐๐ คน ร้อยละ ๘๘ บอกว่า การไล่ออกครูดีตนางแบบถ่ายนู้ดรายนี้เป็นเรื่องรุนแรงเกินไป นอกจากนี้ นักเรียนจำนวนมากยังทวีตข้อความให้กำลังใจถึงเธอ บอกว่า พวกเขาคิดถึงเธอ และต้องการให้เธอกลับมาสอนเหมือนเดิมนางสาวคริสตี ถูกไล่ออกเพียงวันเดียวหลังจากภาพและวิดีโอที่เธอเคยถ่ายนู้ดให้เพลย์บอยในอดีตถูกเปิดเผย เธอขอบคุณและบอกว่า เธอแค่หวังว่า นักเรียนของเธอจะได้ครูใหม่ในเร็วๆ นี้ และเป็นครูที่ไม่สร้างผลกระทบต่อนักเรียนเหมือนอย่างเธอ ที่ผ่านมาเธอได้ถ่ายแบบตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี แต่ได้หันมาสอนหนังสือก่อนจะถูกไล่ออก

นิตยอร์คเดลินิวส์

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

นักวิชาการอเมริกัน ๓ คน คว่ำรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ จากผลงานวิเคราะห์เชิงประจักษ์

ยูจิน ฟามา, ลาร์ส ปีเตอร์ ฮันเซน และ โรเบิร์ต ซิลเลอร์ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ๓ คนเป็นผู้ได้รับรางวัลรำลึกโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ จากผลงานการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของมูลค่าสินทรัพย์ โดยราชบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศผลรางวัลดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสาขาสุดท้ายของการประกาศผลรางวัลโนเบลประจำปีนี้ว่า “บุคคลทั้งสามได้ร่วมกันวางรากฐานเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะมูลค่าสินทรัพย์ในตลาด โดยระบุ โดยศึกษาจากความผันผวนในอัตราความเสี่ยง ทศนคติต่ออัตราเสี่ยง การเอนเอียงทางพฤติกรรม และภาวะขัดแย้งในตลาด”

ฟามาและฮันเซน เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโก ส่วนซิลเลอร์เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเยล

รางวัลรำลึกโนเบลนี้ มีการประกาศพร้อมกับผลรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ รวม ๕ สาขาก่อนหน้านี้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวตั้งขึ้นตามประสงค์ของอัลเฟรด โนเบล นักเคมีชาวสวีเดนเช่นกันอย่างไรก็ตาม แม้รางวัลรำลึกโนเบลจะไม่ได้จัดรวมอยู่ในรางวัลโนเบล ๕ สาขาดังกล่าว เพราะตั้งขึ้นในภายหลัง โดยธนาคารกลางสวีเดนในปี ๒๕๑๑ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๓๐๐ ปีของการก่อตั้งธนาคาร แต่ผู้ได้รับรางวัลรำลึกโนเบลจะได้รับใบประกาศและเหรียญทองจากกษัตริย์สวีเดนในพิธีวันที่ ๑๐ ธันวาคม เช่นเดียวกับผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาอื่นๆ และจะได้รับเงินรางวัลจำนวนเท่ากันด้วย

เอเอฟพี

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ผู้เรียบเรียง

นางสาวศรีไพร โชติจิรวัดนา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ อีเมล: sripraich@yahoo.com